



บทอ่านที่ 1

อสย 11:1-10

ในวันนั้น หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะพำนักอยู่เหนือเขา คือจิตแห่งปรัชญาญาณและความเข้าใจ จิตแห่งความคิดอ่านและอนุภาพ จิตแห่งความรู้และความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาจะพอใจยาเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า จะไม่พิพากษาตามที่ตาเห็น จะไม่ตัดสินตามที่หูได้ยิน แต่จะพิพากษาคณยากจนด้วยความชอบธรรม จะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมเพื่อผู้ถูกข่มเหง ในแผ่นดิน คำพูดของเขาจะเป็นเหมือนไม้เรียวที่เขี่ยนตีผู้คนบนแผ่นดิน ลมปากของเขา จะประหารคนอธรรม ความชอบธรรมจะเป็นดังผ้าคาดสะเอว ความซื่อสัตย์จะเป็นเหมือนเข็มขัดคาดบั้นเอวของเขา ลูกขี้ปากจะอยู่กับลูกแกะ เลือดดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะ ลูกโคและลูกสิงโตจะหากินอยู่ด้วยกัน เด็กคนหนึ่งก็ยังสามารถนำมันไปได้ แม่โคกับหมียจะหากินด้วยกัน ลูกของมันจะนอนอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนโคแพศผู้ ทารกที่ยังไม่หย่านมจะเล่นอยู่ที่ปากทุ่งเห่า เด็กที่หย่านมแล้วจะเอามือวางที่รังของงูพิช จะไม่มีผู้ใดทำร้ายหรือทำลายตัวภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะแผ่นดินจะรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ ดั่งน้ำปกคลุมทะเล

วันนั้น รากของเจสซีจะตั้งขึ้นเป็นเครื่องหมายสำหรับประชาชนทั้งหลาย จะเป็นทีแสงหาของนานาชาติ และจะมีที่พำนักอย่างรุ่งโรจน์

พระวรสาร

ลก 10:21-24

ในเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปลอบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ริชาและรอบรู้ แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อย ถูกแล้ว พระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้น พระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ que พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้”

แล้วพระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะ “นัยน์ตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านเห็น เรบอกท่านทั้งหลายว่า ประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็น ปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง”



“หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี” ประกาศกอิสยาห์ได้ให้ภาพแห่งความหวัง ราชวงศ์ดาวิดจะไม่ตาย พระเยซูเจ้าเกิดมาในเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ดาวิด “อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด” ช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เราต้องขอบคุณพระและสรรเสริญพระองค์ที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นกษัตริย์ของเรา

